

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 3051 Ngày 06/05/2021

**ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 64 /UBBC-NC

Điện Biên, ngày 06 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 – 2026.



Kính gửi: - Các Tiểu ban giúp việc UBBC tỉnh;
- Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBBC các huyện,
thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 153/VPĐBCQG-TT ngày 15/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Đến thời điểm này, các cơ quan hữu quan, các địa phương đều đang tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh covid-19; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các công việc theo kế hoạch bầu cử đạt kết quả tốt. Theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử theo tiến độ. Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các Tiểu ban giúp việc, các thành viên Ủy ban bầu cử; các Sở, ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBBC các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền

Huy động tối đa các nguồn lực về con người, trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tùy theo tình hình, điều kiện thực tiễn và từng địa bàn để áp dụng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng để mọi cử tri, mọi nhà, cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, từ đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, của cử tri, tham gia tích cực để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Đối với các vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, vừa phải áp dụng hình thức tuyên truyền bằng tiếng phổ thông vừa bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với các dân tộc trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền mạnh mẽ trong đợt cao điểm, nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Trong giai đoạn này cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giới thiệu danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử; tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự, thể lệ bầu cử để cho người dân và mọi cử tri nắm được và cổ vũ, động viên cử tri tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu về cả đức và tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương, địa phương.

Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan được giao nhiệm vụ về công tác tuyên truyền phải có phương án chủ động đề phòng với những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, thiên tai có thể diễn ra, để đảm bảo công tác tuyên truyền được thông suốt trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức, triển khai công tác bầu cử.

Các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố nơi có thành lập Tiểu ban giúp việc cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn để công tác tuyên truyền bầu cử được diễn ra theo đúng kế hoạch đã xác định và đạt được hiệu quả cao nhất.

Tiểu ban nhân sự, các cơ quan hữu quan, UBBC cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp để tổ chức tốt cho những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tương đương tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định, để vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống dịch bệnh covid-19

Tiểu ban an ninh trật tự, các cơ quan hữu quan, UBBC cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh thông tin, an ninh mạng; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh y tế, các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn theo kế hoạch, phương án đảm bảo đã ban hành.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đề nghị UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống

dịch bệnh Covid-19; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, khuyến cáo của cơ quan Y tế, không để dịch bệnh bùng phát ở các điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

3. Tổ chức tập huấn cho nhân viên tổ bầu cử; mạn đàm tiểu sử ứng cử viên

Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cần tổ chức tập huấn cho 100% nhân viên tổ bầu cử và cán bộ tăng cường bầu cử. Thời gian hoàn thành ở cấp xã phải đảm bảo trước ngày 10/5/2021. Tập trung tập huấn sâu về nghiệp vụ, cách trang trí, bố trí địa điểm bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu.

Tăng cường công tác mạn đàm tiểu sử ứng cử viên: Từ khi danh sách ứng cử viên được niêm yết, Tổ bầu cử cần thường xuyên phát thanh, tuyên truyền về danh sách ứng cử viên, tổ chức hội nghị cử tri để cho cử tri mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, hướng dẫn để cử tri lựa chọn những Đại biểu tiêu biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần số lượng Đại biểu Quốc hội, HĐND được bầu theo từng đơn vị bầu cử theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

4. Tăng cường kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử

Tiêu ban cơ sở vật chất, Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, tiến hành kiểm tra các địa điểm bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu đảm bảo không gian sạch sẽ, thuận lợi đi lại; dự kiến việc trang trí khánh tiết và bố trí các điều kiện cơ sở vật chất cho phòng bỏ phiếu, bố trí, phân bổ kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ chi ở địa phương, đặc biệt là chế độ, chính sách theo định mức quy định tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nhận, phân phối các loại tài liệu, phiếu bầu cử, hòm phiếu, con dấu, văn phòng phẩm cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo kế hoạch. Chỉ đạo Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp kèm theo tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên ở khu vực bỏ phiếu. Trong quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử, nếu chưa đầy đủ cần bổ sung kịp thời, đáp ứng ngay cho cuộc bầu cử

Các tổ chức phụ trách bầu cử tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị theo thẩm quyền về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp (nếu có) theo quy định. Từ ngày 13/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử) các cơ quan phụ trách bầu cử ngưng việc xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

UBND cấp xã tiếp tục rà soát, kiểm tra, tiếp nhận và giải quyết tốt khiếu nại về việc lập và niêm yết danh sách cử tri; thường trực đề cấp giấy chứng nhận

để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ; viết và phát thẻ cử tri cho cử tri theo quy định.

5. Tập trung cho ngày bầu cử 23/5/2021

5.1. Trước ngày bầu cử:

Đối với các cấp, các ngành, các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan có liên quan cần tăng cường xuống các điểm bỏ phiếu để kiểm tra, nắm toàn diện về tình hình, tiến độ chuẩn bị của các Tổ bầu cử, đồng thời hướng dẫn cho Tổ bầu cử trang trí khánh tiết, bố trí phòng bỏ phiếu.

Đối với các Tổ bầu cử cần nắm lại toàn bộ số cử tri trong khu vực bỏ phiếu, cử tri già yếu, bệnh tật không thể tự đi bỏ phiếu để chủ động bố trí hòm phiếu phụ. Kiểm tra lại toàn bộ điều kiện, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử như: Hòm phiếu, các loại con dấu của tổ bầu cử; các tài liệu tuyên truyền, phiếu bầu cử, thẻ cử tri, biên bản kiểm phiếu, Quốc huy, biểu mẫu, văn phòng phẩm và các tài liệu liên quan khác, nếu phát hiện thiếu thì báo cáo kịp thời về UBBC cấp xã để bổ sung, trường hợp cấp xã không giải quyết được thì UBBC cấp xã báo ngay cho UBBC cấp huyện để bổ sung.

Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu; bằng các hình thức như niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi công cộng, các khu vực bỏ phiếu và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh và các tuyên truyền viên; phân công các tổ viên đến thông báo, phát thẻ cử tri và vận động người dân tham gia bỏ phiếu; dự kiến bố trí hòm phiếu phụ cho những trường hợp cần thiết; tăng cường vận động cử tri ổn định sản xuất, tham gia bỏ phiếu đầy đủ; thường xuyên tuyên truyền danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tập trung trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, bố trí phòng bỏ phiếu đảm bảo trang trọng, sạch đẹp theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế. Mời đại biểu, cử tri chứng kiến, chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân công nhiệm vụ và thống nhất phương án chuẩn bị khai mạc...

5.2. Trong ngày bầu cử:

Các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức ngày bầu cử 23/5/2021 - Ngày hội của toàn dân, đảm bảo ngày bỏ phiếu bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bầu được những Đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước của Nhân dân ở Trung ương và địa phương.

Tổ bầu cử tổ chức lễ khai mạc và tiến hành việc bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu, chuẩn bị phương án sử dụng hòm phiếu phụ theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh trong cuốn tài liệu tập huấn và quy định của pháp luật. Làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm bỏ phiếu; có phương án để tổ chức Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Sau khi hết giờ bỏ phiếu theo quy định của pháp luật về bầu cử thì Tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu để kiểm phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu theo mẫu và gửi kết quả về các cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại cuốn tài liệu tập huấn.

Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện chế độ báo cáo về Ủy ban bầu cử cấp xã để báo cáo về Ủy ban bầu cử cấp huyện tổng hợp chung báo cáo về Ủy ban bầu cử cấp tỉnh theo chế độ đã quy định tại Văn bản số 25/CV-UBBC ngày 16/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh quy định chế độ báo cáo công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cuốn tài liệu tập huấn.

5.3. Sau ngày bầu cử:

Các Tổ bầu cử, Ban bầu cử các cấp tiến hành kiểm tra lại kết quả kiểm phiếu, nếu đã chính xác thì lập đầy đủ biên bản theo mẫu, bàn giao tài liệu và tổng hợp kết quả báo cáo về cấp có thẩm quyền theo chế độ quy định tại Văn bản số 25/CV-UBBC ngày 16/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh quy định chế độ báo cáo công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tại điểm 10, phần II, mục C của cuốn tài liệu tập huấn.

Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu cử theo từng loại phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó chia riêng số phiếu bầu cử hợp lệ và số phiếu bầu cử không hợp lệ. Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong phải được Tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu cử theo quy định của pháp luật về lưu trữ (ít nhất là 05 năm), nếu không có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu cử đã được niêm phong.

Đối với con dấu của Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu, dấu ban bầu cử 3 cấp tỉnh, huyện, xã; dấu Ủy ban bầu cử các cấp huyện và toàn bộ giấy chứng nhận đăng ký sử dụng mẫu dấu, sau khi kết thúc cuộc bầu cử phòng Nội vụ có trách nhiệm thu hồi, lập biên bản giao nhận và quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh, dấu 2 Ban bầu cử Quốc hội, Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý theo quy định.

Về công tác tổng kết cuộc bầu cử, khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh; Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh.

6. Trong quá trình tổ chức, triển khai công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan cần thực hiện nghiêm chế độ

thông tin báo cáo trước, trong và sau bầu cử theo chế độ quy định, nhất là tình hình trong ngày bầu cử về Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, (qua Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh – Sở Nội vụ) theo quy định.

Nhận được Văn bản này, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các Tiểu ban giúp việc, thành viên Ủy ban bầu cử, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBBC các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng HĐND, UBND;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Lưu VT, NC ✓

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH



Lê Thành Đô

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **671** /TTr-SNV

Điện Biên, ngày **04** tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**dự thảo văn bản của UBBC tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 153/VPĐBCQG-TT ngày 15/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh - Sở Nội vụ xây dựng dự thảo văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(có dự thảo Văn bản của UBBC tỉnh kèm theo)

Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh - Sở Nội vụ trình Ủy ban bầu cử tỉnh tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CQ.

GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Khang